



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกิจการนักศึกษา งานทุน วินัย และสวัสดิการนักศึกษา โทร. 1242/1266 (ปัญญาวัถ)

ที่ อว 67.04.3.23/ว 519

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

เรื่อง แจ้งกำหนดการขอผ่อนผันกับคณะ สำหรับนักศึกษาขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับศูนย์รังสิต ท่าพระจันทร์ และพญา

เรียน คณบดีคณะ/ คณบดีวิทยาลัย/ ผู้อำนวยการสถาบัน/ ผู้อำนวยการโครงการ

ด้วยกองกิจการนักศึกษา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดการขอผ่อนผันกับคณะ สำหรับนักศึกษาขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับศูนย์รังสิต ท่าพระจันทร์ และพญา โดยนักศึกษาที่ดำเนินการขอกู้ยืมระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 20 กันยายน 2567 จะต้องสำรองจ่ายค่าเทอมไปก่อนหรือติดต่อขอผ่อนผันกับคณะที่ต้นสังกัดภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ซึ่งกำหนดการนี้ได้ประชุมหารือกับสำนักงานทะเบียนนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอความร่วมมือมายังคณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/ โครงการภาคพิเศษ โปรดประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาในสังกัดของท่านทั้งหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษทราบต่อไป รวมถึงกรุณาประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใหม่ทราบในวันปฐมนิเทศของคณะ ทั้งนี้ หากมีประกาศเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบทางเพจเฟซบุ๊ก “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ม.ธรรมศาสตร์” (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี)

รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและนิติการ



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง กำหนดการขอผ่อนผันกับคณะ สำหรับนักศึกษาขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567  
(สำหรับศูนย์รังสิต ท่าพระจันทร์ และพัทยา)

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี มธ. และประเภทผู้กู้รายใหม่ มธ. สำหรับศูนย์รังสิต ท่าพระจันทร์ และพัทยา ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ตามกำหนดการให้กู้ยืมกำหนดให้ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี และผู้กู้รายใหม่ที่ดำเนินการขอกู้ยืมระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 20 กันยายน 2567 ต้องขอผ่อนผันกับคณะหรือสำรองจ่ายค่าเทอมไปก่อน โดยงานทุน วินัย และสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จะบันทึกสิทธิ์จดทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องสำรองจ่ายให้ ในภายหลัง ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบสิทธิ์จดทะเบียนเรียนฯ (สถานะทุน กยศ.ลักษณะที่ 1-4) ได้ในวันที่ 30 กันยายน 2567 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ ขอประกาศกำหนดการขอผ่อนผันกับคณะ สำหรับนักศึกษาขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับศูนย์รังสิต ท่าพระจันทร์ และพัทยา ดังนี้

นักศึกษาดำเนินการขอกู้ยืม : - ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ส่งจิตอาสา - ผู้กู้รายใหม่ ยื่นคำขอกู้	ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 20 กันยายน 2567
ติดต่อขอผ่อนผันกับคณะที่ตนสังกัด	ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ :

- กรณีไม่ได้ขอผ่อนผันกับคณะภายในวันที่กำหนด และไม่ได้สำรองจ่ายค่าเทอมเองให้เรียบร้อย เมื่อสิ้นสุดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า, เพิ่ม-ถอนรายวิชา นักศึกษาจะถูกลบผลการลงทะเบียน
- ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมหรือกู้ยืมไม่สำเร็จในภาคเรียนที่ 1 สำหรับในภาคเรียนที่ 2 สามารถขอผ่อนผันกับคณะตามปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี)  
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและนิติการ  
ปฏิบัติราชการแทนรักษาการแทนอธิการบดี